



เขา พยายามทำอะไร อะไร หลาย หลายอย่าง แต่ไม่ได้ใช้เองหรือขายในประเทศ Taiwan อย่างเดียว เขาส่งออก และมีตราสัญลักษณ์พร้อมเลยครับ

Taiwan ประเทศเป็นเกาะที่มีการพัฒนาอย่างมาก ทางยกระดับมีให้เห็นอย่างมากมาย ก็เพราะที่มีเนื้อที่ 36,000 ตารางกิโลเมตร แต่มีประชากรประมาณ 23 ล้านคน เพราะฉะนั้นก็ต้องใช้พื้นที่เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ถ้าพูดถึงเมืองในอดีตจะเป็นลักษณะอาคาร 1 – 2 ชั้น แต่ปัจจุบันต้องเป็น Apartment ใหญ่ ตึกสูง สูง รัฐบาลเขาสร้าง High way สายที่ 1 เชื่อมทุกเมือง

เจ้า High way สายที่ 1 เป็นฝีมือของพวกเขาชาวไทยไปสร้างไว้ ร่วมกับแรงงานของประเทศเวียดนาม, ฟิลิปปินส์ พูดถึงแรงงานที่ไปทำงานในต่างประเทศ ปรากฏว่าประเทศ Taiwan เป็นที่นิยมอันดับหนึ่ง เหมือนกับ Singapore ที่เต็มไปด้วยการก่อสร้าง เท่าที่ดูเหมือนจะเป็น High way ที่มีการก่อสร้างเป็นจำนวนมาก

เมื่อพูดถึงการทำงานของแรงงาน ดูเหมือนว่าการขนส่งจะเป็นสิ่งที่มีมากครับ คนขับรถก็เลยต้องทำงานหนัก ดังนั้น จึงต้องหาอะไรที่ทำให้หายจากอาการ ง่วงเหงาหาวนอน รวมทั้งเพิ่มพลังในการทำงาน นั่นก็คือ

1ัดเขียนเรื่องต่างๆ ที่ได้ไปเห็นที่ Singapore ไป 2 ตอนแล้ว พอได้ไปศึกษาดูงานที่ประเทศ Taiwan ก็เลยมีเรื่องที่คุณคิดว่าจะต้องเขียนในสิ่งที่เห็นมาเล่าให้ฟัง

ความจริงมีเรื่องที่น่าสนใจในประเทศ Taiwan หลายเรื่อง ตามที่เรา เรา ท่าน ท่าน พอทราบอยู่ เช่นเมื่อสมัยที่ผมอายุยังน้อยอยู่ ครั้งหนึ่ง ผมเคยไป Sanfransico ได้ซื้อของที่ระลึกเป็นสะพาน Golden Gate ปรากฏว่า Made in Taiwan ครับ ที่ Paris ก็เช่นกัน ของที่ระลึกเป็นปากกาและมีห่อไอเฟิลเล็กๆ อยู่ ก็ Made in Taiwan รวมทั้งบรรดาปากกาในโรงแรมต่างๆ ก็ Made in Taiwan เหมือนกัน แต่นั่นเป็นอดีตไปแล้วครับ

การไปศึกษาดูงานในครั้งนี้ บริษัท โรงงานที่จัดให้เราไปกันนั้น ไม่เหมือนกับความตั้งใจที่จะไปดูครับ



“หมาก” ไม่ต้องงงครับ...มันก็คือ หมากที่คุณตาคุณยาย บ้านเรารับประทาน รู้สึกว่าหมากของ Taiwan จะเล็กกว่า ของไทยเล็กน้อย แต่รสชาติเป็นอย่างไรนั้น ไม่ทราบครับ! เพราะผมไม่ได้รับประทาน...หนุ่มไต้หวันจะนิยมเคี้ยวหมากมาก เมื่อมีผู้นิยมเคี้ยวหมาก ก็ต้องมีผู้ขายหมาก แต่ที่เห็นจะขึ้นหนาขึ้นตาและเป็นจุดขายของหมาก Taiwan น่าจะเป็นสาว สาว ชายหมากครับ แต่ละสาวอายุไม่มาก เรียนจบชั้นมัธยมก็มาเป็นสาวขายหมากเลยละครับ

อาชีพขายหมากที่ Taiwan ไม่เหมือนที่อื่นๆ ในโลก อย่างของไทย ถ้าจะหาซื้อหมากก็ต้องไปที่ตลาดจึงจะซื้อได้ แต่ที่ Taiwan เขาทำเป็นห้องเล็ก เล็ก ขนาดสัก 3 x 3 เมตร มีลักษณะเป็นห้อง ติดไฟสว่าง (น่าจะติดแอร์) มักจะเห็นริมถนน ก่อนจะขึ้น High way และจะมีสาว สาว นั่งจัดใบพลู ตัดหมาก แล้วห่อเป็นคำ นำมาเรียงไว้ในกล่อง คิดกล่องละ 50 NT เวลาที่มีรถมาจอด คนขับรถจะเดินไปหาซื้อและพูดคุยกับสาวขายหมากด้วย ซึ่งร้านจะเปิดขายตั้งแต่เช้าประมาณ 10.00 น. ยันดึก ได้ทราบมาว่า บางทำเลซึ่งเป็นแหล่งขายดี ดี จะขายเกือบตลอดวัน



ร้านขายหมากริมถนน High way จะมองเห็นสาวขายหมากอยู่ลิบๆ



ป่าหมากริมถนนซึ่งจะปลูกอยู่ทั่วไปของ Taiwan



Taipei City's เมืองหลวงของประเทศ Taiwan

บางแห่งจะขายถึงประมาณ 3 หรือ 4 ทุ่ม สาวขายหมาก จะสับเปลี่ยนมาขายเป็นกะ พูดถึงค่าจ้างประมาณเฉลี่ย เดือนละ 25,000 NT ขึ้นไป

พูดถึงเสื้อผ้าของสาวขายหมาก ในกรุง Taipei ซึ่งเป็นเมืองหลวงก็จะแต่งตัวเรียบร้อย แต่พอเคลื่อนไปทางตอนล่างของประเทศ เสื้อผ้าก็จะหัด ลด น้อยลงเรื่อยๆ จนเหลือ 2 ชั้น (ไม่สามารถเอภาพมาให้ดูได้ครับ) บางคนบอกว่า เป็นเพราะอากาศทางตอนล่างของ Taiwan ร้อนกว่า Taipei นั่นเอง

พูดถึงเรื่องหมาก ก็มีเรื่องเล่าให้ฟังเรื่องหนึ่งเป็น เรื่องของชาวตะวันตกมาเที่ยวที่ Taiwan ก็เลยหมากรกแท็กซี่ชมเมือง ระหว่างที่ดูเมืองเพลิน เพลิน ชาวตะวันตกเขาสังเกตเห็นคนขับรถแท็กซี่เคี้ยวของในปาก ไปเรื่อย เรื่อย มีคราบเลือดเฝิ้มออกจากปาก ชาวตะวันตกตกใจนึกว่าคนขับรถแท็กซี่ไม่สบายหรือเป็นอะไรสักอย่างเลยคุยกับคนขับรถแท็กซี่ ถามว่า “สบายดีหรือเปล่า” คนขับรถแท็กซี่ บอกว่า “สบายดี” แล้วขับรถต่อ อีกสักพัก ชาวตะวันตกเห็นคนขับรถแท็กซี่บ้วนของเหลวคล้ายเลือดไปที่พื้นก็เลยถาม คนขับรถแท็กซี่ว่า “เป็นอะไรหรือเปล่า จะไปโรงพยาบาลไหม” คนขับรถแท็กซี่ บอกว่า “สบายดีไม่ต้องห่วง” ชาวตะวันตก เลยคิดในใจว่า “สงสารชาว Taiwan จึงเลย ขนาดไม่สบาย ใจเป็นเลือด ยังต้องมาขับรถแท็กซี่รับจ้างอีก”

เรื่องของ Taiwan ยังมีอีกหลายอย่าง แต่วันนี้ขอจบเพียงแค่นี้ก่อน ไว้โอกาสหน้าจะเขียนมาให้ท่านอีก

สวัสดีครับ..